

ข่าวเลขที่ 4

7 พฤศจิกายน 2557

กรมการค้าภายในดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จใกล้ขีด พร้อมช่วยร้าน “หนูณิชย์...พาชิม” ลดต้นทุน

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญในการดูแลค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะราคาอาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งกรมการค้าภายในได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอาหารปรุงสำเร็จอย่างใกล้ชิด โดยศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิต และปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาอาหารปรุงสำเร็จ พบว่า ราคายังไม่มีการปรับขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย) “หนูณิชย์...พาชิม” โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกินจาน/ชามละ 25 - 35 บาท สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และที่สำคัญสามารถเป็นกลไกขี้นำราคาของร้านอาหารทั่วไปที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้เกิดการปรับราคาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำนวน 1,364 ราย และ ในส่วนภูมิภาค มีผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 40 จังหวัด จำนวน 606 ราย

สำหรับการจัดหาวัตถุดิบสนับสนุนให้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุน โดยผู้ผลิตให้การสนับสนุนการลดราคาจำหน่าย อาทิ น้ำมันพืชหมัก ราคาลดลงเฉลี่ยร้อยละ 15 - 20 เช่น ชนิดขวด (1ลิตร) ราคาปกติขวดละ 42 บาท ลดเหลือ 33 - 36 บาท ชนิดถุง (1ลิตร) ราคาปกติถุงละ 40.50 บาท ลดเหลือ 31.67 - 32.50 บาท น้ำปลาตราทิพรส ราคาลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 - 20 เช่น น้ำปลาทิพรส (ฉลากเหลือง) ราคาปกติ ขวดละ 26 บาท ลดเหลือ 23.33 บาท น้ำปลาทิพรส (ฉลากชมพู) ราคาปกติขวดละ 23 บาท ลดเหลือ 22 บาท ขอสปรุงรส ราคาลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7 - 20 เช่น ขอสปรุงรสภูเขาทอง (ฝาเขียว) ราคาปกติขวดละ 43 บาท ลดเหลือ 38 บาท ขอสปรุงรสภูเขาทอง (ฝาน้ำตาล) ราคาปกติขวดละ 34 บาท ลดเหลือ 27 บาท ก๊าซหุงต้ม ได้ประสานกระทรวงพลังงานให้ร้านอาหารเข้าร่วม “โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซหุงต้ม” ทำให้สามารถซื้อก๊าซหุงต้มได้ในราคาเดิม ซึ่งถูกกว่าราคาจำหน่ายปัจจุบันที่ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นไปแล้ว กก.ละ 0.50 บาท เป็นเวลา 9 เดือน (ถูกลง 67.50 บาท ขนาดถัง 15 กก.) เครื่องต้ม (ไค้ก เป๊ปซี่ เอส) น้ำอัดลม (24ขวด/ลัง) ราคาปกติขวดละ 10 บาท ลดเหลือ 6.67 บาท น้ำดื่ม (12 ขวด/แพ็ค) ราคาปกติขวดละ 7 บาท ลดเหลือ 5 บาท รวมทั้ง สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องต้มไทย (ไค้ก เป๊ปซี่ เอส) ให้การสนับสนุนการตกแต่งร้าน เช่น ผ้าปูโต๊ะป้ายเมนูอาหาร ซึ่งปัจจุบันร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จที่เข้าร่วมโครงการมีการติดต่อบริษัทผู้ผลิตในการซื้อวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง อาทิ สินค้าน้ำมันพืช 571 ราย สินค้าเครื่องต้ม 800 ราย ก๊าซหุงต้ม 500 ราย โดยกรมฯ ได้ประสาน เพื่อให้ร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จสามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนเลือกรับประทานอาหารจากร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสังเกตจากป้ายโครงการ “หนูณิชย์...พาชิม” (ถูก สะอาด ดี อร่อย) และสามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.dit.go.th, <http://noonid.dit.go.th/>, www.kapook.com และ www.mthai.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569